

๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดมวง
เลขที่รับ..... 19๑
วันที่ 29 ม.ค. 2567
เวลา 11.30 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศีลาลาด โทร ๐ ๔๕๖๖ ๘๑๔๐
ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๖/๕๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้ง การเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๐๒๓.๔/ว ๖๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายสำราญ มหาทอง)
ท้องถิ่นอำเภอศีลาลาด

- เสนอทราบ -


นางกัญญาณัฐ กมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายสุริเยศร์ สุระโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดมวง

น นายก อบต.เจดมวง
- เพื่อโปรดทราบ / ทิจารณา
- เห็นควรแจ้ง.....ศป.


นางสาวนิตยา เลาะหะนะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดมวง



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศีลาจ
 ที่รับ ศ.
 วันที่ ๒๕๖๗
 วิชา

ที่ ศก ๐๐๒๓.๔/ว ๒๑๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการ ปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเผยแพร่บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบ การปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้ว จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป สำหรับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษและเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการ เช่นเดียวกัน

ส่ง อ.ท.ทุกแห่งทราบ
 และให้แจ้งแก่ อบจ.ศก.ต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

(นายอำเภอ มหาสารคาม)
 ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร ๐-๔๕๖๔-๓๑๒๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด...	
ที่...	๒๕๖๗
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/> ...
<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> ...
<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> ...

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๕๖๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๕ บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เผยแพร่บทความดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



รายละเอียด
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

เรื่องนี้เป็นกรขอหารือ กรณีหน่วยงาน ค. ได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐของประเทศ ร. จัดทำร่างบันทึกว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีข้อกำหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง หน่วยงาน ค. จึงหารือว่า ข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีนัยไม่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดห้ามมิให้หน่วยงานรัฐของประเทศคู่ภาคีเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับภายใต้กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงานแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นหรือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การจัดทำรายละเอียดร่างบันทึกความร่วมมือฯ แต่ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้เป็นการตัดสิทธิประชาชนที่จะยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารตามนัยมาตรา ๑๑ หรืออุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th

ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๕๗๔๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่

เรื่องนี้เป็นกรณขอรื้ออ กรณผู้ร้องเรียนได้ร้องขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง รื้ออร้องเรียน กรณนี้หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบเพื่อใช้สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือไม่ อย่างไร

หน่วยงาน ส. ได้ขอกรณหรือกรณนาย ก. ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ส. ได้มีคำขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานการสอบข้อเท็จจริงรื้ออร้องเรียนดังกล่าว หน่วยงาน ส. จึงขอกรณหรือว่า จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียนทราบเพื่อคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ อย่างไร

คณะกรณการตอบข้อหรือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรณการ ข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๑๗ นั้นเป็นกรณที่มีผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน ของรัฐและเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ แต่หากเปิดเผยไปอาจ มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลอื่น กฎหมายจึงกำหนดให้สอบถามบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ จากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก่อน ส่วนข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงาน ส. หรือรื้ออ นั้น เป็นบันทึกการชี้แจง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียนในเรื่องที่ถูกร้องเรียน ซึ่งการเปิดเผยจะสะท้อนให้เห็น ถึงความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องเรียน ดังนั้น ผู้ถูกร้องเรียนจึงไม่เป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ จากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว หน่วยงาน ส. จึงไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบเพื่อใช้สิทธิคัดค้านการ เปิดเผยตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่อย่างใด

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรณการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th

ตอบข้อหรือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๕๗๘๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)

นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรณการข้อมูล ข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ

เรื่องนี้เป็นกรขอหารือกรณีที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือสำคัญประจำตัวในรูปแบบรูปเล่มและชิปสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับอนุญาต จะสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่รับจ้างทำหนังสือดังกล่าวได้หรือไม่

หน่วยงาน A มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือสำคัญประจำตัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยประวัติ ความรู้ การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงาน A มีโครงการจะจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำหนังสือสำคัญประจำตัวดังกล่าว พร้อมบันทึกข้อมูลลงในหนังสือและชิปเช่นเดียวกับหนังสือเดินทาง จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่หน่วยงาน A มีความประสงค์จะจัดจ้างให้บริษัทเอกชนดำเนินการจัดทำหนังสือสำคัญประจำตัวของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพ เป็นการมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของหน่วยงาน A จึงไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่นอันจะขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หน่วยงาน A จึงสามารถดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทผู้รับจ้างจะต้องมีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐาน และต้องมีการจัดทำข้อตกลงที่ชัดเจนว่าบริษัทผู้รับจ้างเมื่อได้รับและครอบครองข้อมูลแล้วจะจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในนอกจากกิจการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน A

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th

ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๔๑๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑)

นางสาววีชรา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขอหารือว่า ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะสามารถเผยแพร่ภาพถ่าย/ไฟล์ข้อมูลได้หรือไม่ มาดูกันค่ะ

สมอ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ใบอนุญาตแสดงมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (๒) ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (๓) ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรขอหารือว่า จะสามารถนำข้อมูลในลักษณะภาพถ่าย/ไฟล์ข้อมูลจากต้นฉบับใบอนุญาตดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สมอ. หรือช่องทางอื่นได้หรือไม่

คณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าว ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ดังนั้น กรณีตามที่หารือจึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๙๐ www.oic.go.th

ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๔๒๙๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

นางสาวนัตยา สมเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ

เรื่องนี้เป็น การขอคัดถ่ายสำเนาใบอนุญาตการก่อสร้าง ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาต หน่วยงานสามารถเปิดให้ผู้ขอได้หรือไม่ มาดูกันค่ะ

นางสาว ก ขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารจาก อบต. ก. เกี่ยวกับคำขอออกใบอนุญาตก่อสร้างใน โฉนดที่ดิน เหตุผลในการออกใบอนุญาต หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเอกสารตามคำขอดังกล่าวประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่มี รายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อบต. ก. จึงหาหรือว่า จะสามารถคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารประกอบคำขอออกใบอนุญาตก่อสร้าง เหตุผลในการออกใบอนุญาต และหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาต ที่ไม่ใช่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงานของรัฐ สามารถเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารตามคำขอรายการใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หน่วยงานอาจพิจารณามีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการดังกล่าวได้ แต่ต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยแก่ผู้ขอทราบด้วยตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๖ www.oic.go.th

ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๔๙๙๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

นางสาวปิยะนันท์ ปันศิริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”